



ที่ ทส ๐๙๒๖.๖๐๔/๑๕๑๓

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอน  
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บางส่วน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมี  
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอนพื้นที่บริเวณ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ประโยชน์ (ไร่แม่เหิยะ) บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และวัดดอยแก้ว

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๙๑๐.๑๒๐๒/๗๑๙๕  
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งว่า ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่  
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับแล้ว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการกำหนด ให้พื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ  
การขยายอุทยานแห่งชาติหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการรับฟัง  
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการ  
พิจารณาดำเนินการ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดให้มีการดำเนินการรับฟัง  
ความคิดเห็น ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ขอเรียนว่า การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มี  
ส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย และการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ  
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการแจ้งประกาศ  
ให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(ไร่แม่เหิยะ) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และวัดดอยแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
อุทยานฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย  
ในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
ชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  
อุทัย จันผกา ส่วนจัดการต้นน้ำ (ห้วยแก้ว) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย โสมวิภาต)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐๕๓ ๒๑๐๒๔๔

E-mail : doisutheppui@gmail.com



ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน  
ในการเพิกถอนพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ประโยชน์ (ไร่แม่เหิยะ)  
บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และวัดดอยแก้ว

เนื่องด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือที่ ทส ๐๙๑๐.๑๒๐๒/๗๑๙๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่การขยาย และการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แจ้งว่า ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับแล้ว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการกำหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดให้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เพื่อให้การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไร่แม่เหิยะ) บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และบริเวณวัดดอยแก้วดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จึงขอประกาศเชิญชวนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จังหวัด อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในท้องที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไร่แม่เหิยะ) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และวัดดอยแก้ว ในวันที่พุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอุทัย จันผกา ส่วนจัดการต้นน้ำ (ห้วยแก้ว) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวุฒิชัย โสมวิภาค)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย